

**KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
“ NGHỀ NGHIỆP- NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12”
Thực hiện 4 tuần từ ngày 02/12 đến ngày 27/12/ 2024**

Mục tiêu GD	Nội dung GD	Hoạt động GD
1. Phát triển thể chất		
<p>7. Biết được một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu. - Nhận ra và tránh 1 số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp, phích nước nóng,...) khi được nhắc nhở. - Tránh nơi nguy hiểm (hồ ao, bể nước, giếng, hố vôi,...) khi được nhắc nhở - Gọi người giúp đỡ: Có cháy, có người bị rơi xuống nước, ngã chảy máu. Chờ người giúp đỡ khi bị lạc nói được tên địa chỉ gia đình số điện thoại. <p>* PTTC – KPXH.</p> <p>- GDLGKNS:</p> <p>+ Dạy trẻ biết phòng chống đuối nước.</p>	<p>* Hoạt động học:</p> <p>+Dạy trẻ biết phòng chống đuối nước.</p> <p>* Hoạt động mọi lúc mọi nơi:</p> <p>+ Cho trẻ xem tranh về cảnh báo nguy hiểm</p> <p>+ Dạy trẻ biết tránh xa nơi nguy hiểm.</p>
<p>8. Nhận biết và phòng tránh một số hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dạy trẻ phân biệt và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng gây nguy hiểm đến tính mạng: - Không leo trèo bàn ghế, lan can ... - Không nghịch các vật sắc nhọn - Không theo người lạ ra khỏi nhà, trường lớp + Không đi theo và nhận quà của người lạ khi chưa được người thân cho phép. <p>* KPXH:</p> <p>- GDLGKNS:</p> <p>+ Dạy trẻ kỹ năng tránh xa một số đồ vật, đồ chơi nguy hiểm (dao, cày, cuốc, liềm).</p>	<p>* Hoạt động mọi lúc mọi nơi</p> <p>-Dạy trẻ tránh xa nơi nguy hiểm</p> <p>- Cô thường xuyên nhắc trẻ Chơi những nơi an toàn</p>

<p>11. Thực hiện các kỹ năng vận động cơ bản và giữ được thăng bằng cơ thể khi vận động.</p>	<p>*Đi -chạy - Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát * Bò-trườn - Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4 m * Bật - nhảy: - Bật xa 35 - 40cm.</p>	<p>* Hoạt động học: - Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát +Trò chơi: Chuyên bóng - Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m. +Trò chơi: Ném bóng vào rổ -Bật xa 35-40cm +Trò chơi: Mèo đuổi chuột</p>
<p>14. Biết phối hợp cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay mắt trong một số hoạt động hàng ngày.</p>	<p>- Cắt thành thạo đường thẳng. - Xây dựng, lắp ráp với 10 - 12 khối. - Biết tết sợi đôi. - Cài, cởi cúc, kéo khóa, khâu, buộc dây giày.</p>	<p>* Hoạt động góc Cho trẻ thực hiện bài tập ở các góc</p>
<p>2. Phát triển nhận thức</p>		
<p>20. Trẻ biết sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản</p>	<p>Sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản. Ví dụ: Làm cho ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn</p>	<p>*Chơi ngoài trời Cho trẻ làm một số thí nghiệm :Đường và muối</p>
<p>39. Kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm và ý nghĩa của các nghề phổ biến, nghề truyền thống của địa phương.</p>	<p>*KPxH - Nghề truyền thống địa phương - Nghề xây dựng - Nghề giúp đỡ cộng đồng.</p>	<p>* Hoạt động học: - Nghề truyền thống địa phương - Nghề xây dựng - Nghề giúp đỡ cộng đồng. * Hoạt động góc Cho trẻ chơi các góc * Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Cho trẻ xem tranh về công cụ, sản phẩm của một số nghề, các hoạt động và ý nghĩa của các nghề giúp đỡ cộng đồng, nghề truyền thống của địa phương.</p>
<p>41. Kể được tên một số ngày lễ hội lớn và sự kiện văn hóa ở trường, ở địa phương</p>	<p>KPKH- Ngày TLQĐ nhân dân Việt Nam 22/12</p>	<p>* Hoạt động học: KPKH- Ngày TLQĐ nhân dân Việt Nam 22/12 * Hoạt động góc: Thực hiện bài tập ở các góc: Làm quà tặng chú bộ đội</p>
<p>42. Đếm đối tượng trong phạm vi 4</p>	<p>- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 4 và đếm theo khả năng.</p>	<p>* Hoạt động học: + Toán số 4(tiết 1)</p>

	* LQVT: + Toán số 4 (tiết 1)	* Hoạt động góc: Thực hiện bài tập ở các góc
43. Biết đếm, so sánh số lượng của hai nhóm đối tượng trong phạm vi 4 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.	- So sánh hai con số giống (khác) giữa hai nhóm đối tượng có cùng số lượng, khác nhau về số lượng. - Trẻ nói được từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. - Trẻ biết thêm, bớt đối tượng để tạo sự bằng nhau. * LQVT: + Toán số 4 (tiết 2);	* Hoạt động học: + Toán số 4 (tiết 2); * Hoạt động góc: -Thực hiện bài tập ở các góc - So sánh hai con số giống (khác) giữa hai nhóm đối tượng có cùng số lượng, khác nhau về số lượng. - Trẻ biết thêm, bớt đối tượng để tạo sự bằng nhau.
50. Nhận biết được sự giống và khác nhau giữa các hình tròn, hình vuông, tam giác, chữ nhật và nhận biết các khối qua các dấu hiệu, đặc điểm nổi bật.	- Tìm đồ vật có dạng: Hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật. - Xếp hình bằng hạt. - Tạo hình bằng giấy, lá cây	* Hoạt động góc: - Thực hiện bài tập ở các góc - Xếp hình bằng hạt - Phân loại đồ dùng nghề truyền thống địa phương, ô ăn quan, Xem tranh ảnh về nghề truyền thống địa phương
3. Phát triển ngôn ngữ		
55. Trẻ hiểu nghĩa các từ khái quát: Rau quả, Nghề nghiệp, Con vật...	- Hiểu nghĩa các từ khái quát: nghề nghiệp, đồ gỗ...	* Hoạt động đón trả trẻ: -Trò chuyện với trẻ để trẻ hiểu một số từ về chủ đề
58. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc	Truyện: - Sự tích quả dưa hấu (Theo truyện cổ việt nam);	* Hoạt động học: - Sự tích quả dưa hấu (Theo truyện cổ việt nam); * Hoạt động chiều: Làm quen với bài thơ, câu chuyện, ca dao, đồng dao, tục ngữ chủ đề.
4. Phát triển tình cảm xã hội		
62. Thích nghe, hiểu nội dung và đọc thuộc bài thơ, câu chuyện, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi trẻ. đóng kịch, kể lại chuyện đã được nghe phù hợp với chủ đề.	Thơ: - Chú bộ đội hành quân trong mưa (Thùy Hương); - Làm Bác Sĩ (Lê Ngân); - Cái bát xinh xinh	* Hoạt động học: - Chú bộ đội hành quân trong mưa (Thùy Hương); - Cái bát xinh xinh * Hoạt động chiều: -Thơ: Làm Bác Sĩ (Lê Ngân);

65. Cố gắng hoàn thành công việc được giao.	<ul style="list-style-type: none"> - Biết sắp xếp và cất giữ đồ dùng sau mỗi lần chơi. - Giúp cô một số công việc được giao. - GDKN: Dạy trẻ kỹ năng lấy cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định. 	<p>* Hoạt động mọi lúc mọi nơi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biết sắp xếp và cất giữ đồ dùng sau mỗi lần chơi. - Giúp cô một số công việc được giao.
71. Trẻ biết lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép.	<ul style="list-style-type: none"> - Chú ý khi nghe cô, bạn nói, không ngắt lời người khác. - Lắng nghe ý kiến trao đổi thỏa thuận chia sẻ kinh nghiệm với bạn 	<ul style="list-style-type: none"> - Chú ý khi nghe cô, bạn nói, không ngắt lời người khác. - Lắng nghe ý kiến trao đổi thỏa thuận chia sẻ kinh nghiệm với bạn
V. Phát triển thẩm mỹ		
76. Vui sướng vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gọi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gọi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng	<ul style="list-style-type: none"> - Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gọi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật. 	<p>*Hoạt động đón trẻ , trả trẻ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho trẻ nghe các bài hát qua băng đài của chủ đề :Nghề nghiệp
77. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca vận động phù hợp với nhịp điệu bài hát, bản nhạc: Vỗ tay, dậm chân, nhún nhảy, múa, trò chơi, biểu diễn cuối chủ đề theo nhịp bài hát, bản nhạc	<p>* Dạy hát, vận động theo nhịp, theo tiết tấu nhanh, tiết tấu chậm, tiết tấu phối hợp, múa minh họa và biểu diễn cuối chủ đề bài hát, trò chơi phù hợp với chủ đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cháu yêu cô chú công nhân (Hoàng Văn Yến); - Chú bộ đội; - Lớn lên cháu lái máy cày (Nhạc và lời Kim Hữu); 	<p>* Hoạt động học :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dạy hát: Cháu yêu cô chú công nhân(Hoàng Văn Yến); - VĐV TUC: Lớn lên cháu lái máy cày (Nhạc và lời Kim Hữu); - VĐMH: Chú bộ đội - Biểu diễn cuối chủ đề <p>* Hoạt động góc Cho trẻ về góc múa hát các bài hát về chủ đề</p> <p>* Hoạt động chiều: Làm quen với bài hát mới,biểu diễn</p>
78. Thích nghe nhạc, nghe hát: chú ý lắng nghe, nhận ra giai điệu quen thuộc.	<p>Nghe hát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màu áo chú bộ đội (Nhạc và lời Trần Văn Tý); Hạt gạo làng ta (Nhạc Trần Bính – Lời thơ Trần Đăng Khoa); 	<p>* Hoạt động học :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghe hát: - Màu áo chú bộ đội - Hạt gạo làng ta <p>* Hoạt động chiều: Cô hát cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề</p>
79. Biết cách chơi, luật chơi các trò chơi âm nhạc.	<p>-Trò chơi: Tiếng hát ở đâu, Nhảy theo nhạc</p>	<p>* Hoạt động học :</p> <p>Trò chơi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghe âm thanh tìm đồ vật

		- Ai nhanh nhất
80. Trẻ biết làm, dõ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết	+ Nặn một số đồ dùng, dụng cụ, sản phẩm một số nghề.	* Hoạt động góc: - Vẽ, nặn, tô màu: Bát, đĩa, mũ, dép.. * Hoạt động chiều: - Ôn các kỹ năng tạo hình
81. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.	- Tô màu chú cảnh sát giao thông; - Cắt dán thang cho chú công nhân; - Cắt dán bình hoa tặng cô giáo;	* Hoạt động học: - Tô màu chú cảnh sát giao thông; - Cắt dán thang cho chú công nhân; - Cắt dán bình hoa tặng cô giáo; * Hoạt động góc: - Vẽ, tô màu, đồ dùng, sản phẩm các nghề
82. Trẻ biết nói lên ý biết nhận xét sản phẩm của mình, của bạn.	- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình và nhận xét sản phẩm - Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.	* Hoạt động học Nêu ý tưởng và nhận xét sản phẩm của mình của bạn * Hoạt động góc Về góc thực hiện
83. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm.	- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình	* Hoạt động học: Trẻ giới thiệu và đặt tên cho sản phẩm của mình, của bạn làm ra

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ TRUYỀN THÔNG ĐỊA PHƯƠNG

Thời gian thực hiện tuần 1 (Từ 02/12-06 /12/2024)

Thứ HĐ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ, chơi TDS	<ul style="list-style-type: none"> - Cô vui vẻ niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn. - Cho trẻ chơi với các đồ chơi theo ý thích - Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định - Tập với bài: Cháu yêu cô chú công nhân 				
Hoạt động học	PTTC Thẻ đục - Đi trên ghé thẻ đục đầu đội túi cát - Trò chơi: Chuyện bóng	PTNT KPKH Nghề truyền thống địa phương	PTTM Tạo hình Cắt dán bình hoa tặng cô giáo	PTNN Truyện “Sự tích quả dưa hấu”	PTTM Âm nhạc VD: VTTTTC: Lớn lên cháu lái máy cày NH: Hạt gạo làng ta
Chơi, hoạt động ở các góc	<ul style="list-style-type: none"> * Góc phân vai: Cô Cấp dưỡng, phòng khám, bán hàng, Đóng vai các nghề :Người đánh cá, làm muối . * Góc xây dựng – LG: Xây cảng cá Diễn Bích * Góc học tập- sách: Phân loại đồ dùng nghề truyền thống địa phương, ô ăn quan, Xem tranh ảnh về nghề truyền thống địa phương * Góc nghệ thuật: Tô vẽ, cắt dán người làm nghề truyền thống địa phương, làm đồ dùng sản phẩm nghề bằng các nguyên vật liệu mở: Lá dừa, ống, hộp, vải vụn dùng nghề đánh cá, hát múa về chủ đề, làm album về chủ đề. * Góc thiên nhiên: Gieo hạt ,chơi với cát nước, chăm sóc vườn rau -Nhảy AEROBIC :Ba em là công nhân lái xe 				
Chơi ngoài trời	HĐCMBĐ: Quan sát đồ dùng nghề làm muối, nghề đánh cá, QS thiên nhiên, cây cảnh Trò chuyện về nghề truyền thống địa phương TCVD: Đi chợ về chợ, lộn cầu vòng, bóng tròn to, kéo cưa lừa xẻ, trồng hoa. Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các thiết bị đồ chơi trong sân trường và một số trò chơi cô đã chuẩn bị.				
Ăn ngủ	<ul style="list-style-type: none"> - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: Mời bạn, mời cô khi vào bữa ăn - Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn, ngủ trật tự và đủ giấc. 				
Hoạt động chiều	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn trò chơi mới: “Xem tranh gọi tên dụng cụ các nghề” -Thực hiện vở chủ đề - SHCM - Làm quen bài hát mới “Lớn lên lái máy cày - Lao động vệ sinh, nếu gương cuối tuần 				

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BÉ THÍCH LÀM THỢ XÂY

Thời gian thực hiện tuần 2 từ ngày :09/12- 13/12/2024)

Thứ HĐ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ, chơi Thể dục sáng	<ul style="list-style-type: none">- Cô vui vẻ niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn.- Cho trẻ chơi với các đồ chơi theo ý thích- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định- Tập với bài: Cháu yêu cô chú công nhân				
Hoạt động học	PTNT KPIXH Nghề xây dựng	PTTM Tạo hình: Cắt dán thang cho chú công nhân	PTNT Toán: Số 4 (Tiết 1)	PTNN Thơ: Cái bát xinh xinh	PTTM Âm nhạc DH: Cháu yêu cô chú công nhân TC: Nghe âm thanh tìm đồ vật
Chơi, hoạt động ở các góc	<ul style="list-style-type: none">* Góc phân vai: Công nhân, phòng khám, bán hàng, Đóng vai các chú thợ xây* Góc xây dựng – LG: Xây công viên, lắp ghép các kiểu nhà* Góc học tập- sách: Phân loại đồ dùng một số nghề thợ xây, ô ăn quan, Xem tranh ảnh về nghề thợ xây* Góc nghệ thuật: Tô vẽ, cắt dán người làm nghề thợ xây, làm Tô vẽ cắt dán người làm nghề làm thợ xây, hát múa về chủ đề, làm album về chủ đề.* Góc thiên nhiên: Gieo hạt ,chơi với cát nước, chăm sóc vườn rau				
Chơi ngoài trời	HĐCMTĐ: Quan sát trò chuyện về cây cối hoa lá trong sân trường, Quan sát đồ dùng nghề thợ xây, Quan sát thời tiết, Quan sát luống rau cải, Quan sát vườn hành TCVĐ: Gieo hạt, Nu na nu nống, Nhảy tiếp sức, Dung dăng dung dẻ, Mèo đuổi chuột Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các thiết bị đồ chơi trong sân trường và một số trò chơi cô đã chuẩn bị quan sát thời tiết				
HĐ Ăn ngủ	<ul style="list-style-type: none">- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: Mời bạn, mời cô khi vào bữa ăn- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn, ngủ trật tự và đủ giấc.				
Hoạt động chiều	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn trò chơi mới: “Kéo cưa lừa xẻ”- Thực hiện vở chủ đề- Thực hiện vở toán- Làm quen bài hát: Cháu yêu cô chú công nhân- Lao động vệ sinh, nếu gương cuối tuần				

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: CHÁU YÊU CHÚ BỘ ĐỘI

(Thời gian thực hiện tuần 3 từ ngày 16/12- 20/12/2024)

Thứ HĐ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ, chơi Thể dục sáng	<ul style="list-style-type: none">- Cô vui vẻ niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn.- Cho trẻ chơi với các đồ chơi theo ý thích- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định- Tập với bài:Cháu thương chú bộ đội				
Hoạt động học	PTTC Thể dục VĐCB: Bò bằng bàn tay , bàn chân 3-4m + Trò chơi: Ném bóng vào rổ	PTNT KPIXH Ngày thành lập QĐNDVN	PTNT Toán Số 4(tiết 2)	PTNN Thơ Chú bộ đội hành quân trong mưa	PTTM Âm nhạc VĐMH:Chú bộ đội NH:Màu áo chú bộ đội
Chơi, hoạt động ở các góc	<ul style="list-style-type: none">* Góc phân vai: phòng khám, bán hàng, Đóng vai nghề bộ đội* Góc xây dựng – LG: Xây doanh trại bộ đội* Góc học tập- sách: Phân loại đồ dùng một số nghề bộ đội, ô ăn quan, Xem tranh ảnh về nghề bộ đội* Góc nghệ thuật: Tô vẽ, làm quà tặng chú bộ đội , hát múa về chủ đề, làm album về chủ đề.* Góc thiên nhiên: Gieo hạt ,chơi với cát nước, chăm sóc vườn rau				
Chơi ngoài trời	<p>HĐCMD: Quan sát cây xoài, Quan sát đồ dùng ,trang phục chú bộ đội , Quan sát vườn hoa, Quan sát thời tiết</p> <p>TCVĐ: Bộ đội hành quân, lộn cầu vòng, mèo đuổi chuột, kéo co, rồng rắn lên mây.</p> <p>Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các thiết bị đồ chơi trong sân trường và một số trò chơi cô đã chuẩn bị quan sát thời tiết</p>				
HĐ Ăn ngủ	<ul style="list-style-type: none">- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: Mời bạn, mời cô khi vào bữa ăn- Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn, ngủ trật tự và đủ giấc.				
Hoạt động chiều	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn trò chơi mới: Cửa hàng bán hoa- Thực hiện vở chủ đề- SHCM- Thực hiện vở toán- Lao động vệ sinh, nếu gương cuối tuần				

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: NGHỀ BÁC SĨ
Thời gian thực hiện tuần 4 từ ngày 23/12- 27/12/2024)

Thứ HĐ	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ, chơi Thể dục sáng	<ul style="list-style-type: none"> - Cô vui vẻ niềm nở đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào các bạn. - Cho trẻ chơi với các đồ chơi theo ý thích - Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định - Tập với bài: Cháu yêu cô chú công nhân 				
Hoạt động học	PTTC Thể dục Bật xa 30-40cm + Trò chơi: Mèo đuổi chuột	PTNT KPXH Nghề giúp đỡ cộng đồng	PTTM Tạo hình Tô màu chú cảnh sát giao thông	PTNT KNS Dạy trẻ biết phòng chống đuối nước	PTTM Âm nhạc Biểu diễn cuối chủ đề
Chơi, hoạt động ở các góc	<ul style="list-style-type: none"> *Góc phân vai: Cô bán hàng, nấu ăn, đóng vai người đánh cá, làm muối *Góc xây dựng: Xây trạm y tế xã Diên Bích *Góc nghệ thuật: Làm đồ dùng sản phẩm nghề dịch vụ bằng các nguyên vật liệu mở : lá dừa, ống, hộp, vải vụn..., hát múa theo chủ đề, làm ambul *Góc học tập: Gắn thẻ số tương ứng, phân loại đồ dùng, dụng cụ một số nghề. Xem tranh về một số nghề dịch vụ *Góc thiên nhiên: Chơi với cát nước, chăm sóc cây. 				
Chơi ngoài trời	<p>HĐCMTĐ: Quan sát đồ dùng nghề giúp đỡ cộng đồng Trò chuyện về nghề cắt tóc, Quan sát đồ dùng, dụng cụ nghề y, Quan sát trang phục chú công an</p> <p>TCVD: Đi chợ về chợ, lộn cầu vòng, bóng tròn to, kéo cưa lừa xẻ, bánh xe quay.</p> <p>Chơi tự do: Cho trẻ chơi với các thiết bị đồ chơi trong sân trường và một số trò chơi cô đã chuẩn bị quan sát thời tiết</p> <p>HĐTT: trò chơi dân gian</p>				
HĐ Ăn ngủ	<ul style="list-style-type: none"> - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: Mời bạn, mời cô khi vào bữa ăn. - Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn, ngủ trật tự và đủ giấc. 				
Hoạt động chiều	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn trò chơi mới: “Chạy nhanh lấy đúng tranh” - Thực hiện vở: KPKH - Làm quen bài thơ: Làm bác sĩ - Làm quen bài hát “chú bộ đội - Lao động vệ sinh, nếu gương cuối tuần 				